

จะคบกันได้ยังไง ถ้า lifestyle ไม่เหมือนกัน

ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการคบกันเป็นเพื่อน หรือการคบหาดูใจกันเป็นแฟนก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะต้องปรับนิสัยบางอย่างรวมถึงลักษณะการใช้ชีวิตเพื่อให้ถูกใจอีกฝ่าย

นอกจากนิสัยส่วนตัวแล้ว เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เราต้องปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะว่า “เงิน” ถือเป็นสิ่งสำคัญในทุก ๆ ความสัมพันธ์ คนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันย่อมมีรูปแบบการใช้จ่ายที่ต่างกันไปด้วย เมื่อต้องมาอยู่ด้วยกันหรือใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะในสถานะใด อาจมีความไม่เข้าใจหรือความต้องการที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นบ้าง ลองมาดูกันว่าจะคบกันยังไง โดยไม่ให้เรื่องเงินกลายเป็นปัญหานั้นก่อนความสัมพันธ์

อย่าเลือกที่จะทำตามคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อน ขอให้คุณสลัดความคิดที่ว่า “เสียเงินไม่ว่าแต่เสียหายไม่ได้” ทิ้งไป อย่างลัวที่จะบอกความต้องการของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ น้องที่รู้จักคนหนึ่งเพิ่งเริ่มทำงานหลังเรียนจบ เธอเล่าว่าเพื่อนที่ออฟฟิศมักชวนทานอาหารกลางวันในร้านที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่ตัวน้องเองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางบ้านเยอะ ช่วงแรกก็ไปทานกับเพื่อนเพราะไม่กล้าปฏิเสธ กลัวไม่มีสังคม แต่ยังโชคดีเมื่อรู้ตัวว่าไม่ไหว น้องตัดสินใจบอกเพื่อนว่าจะพักข้าวกล่องมาทานที่ทำงาน เพื่อน ๆ นอกจากจะเข้าใจในเหตุผลแล้วยังหันมาร่วมแกลงข้าวกล่องเป็นบางวันด้วย เลยประหยัดเงินกันได้ยกกลุ่ม

ลองชวนกันไปทำกิจกรรมที่ใช้เงินน้อยกว่าเดิมบ้าง จากที่ชวนกันเดินห้าง shoppingเดินสายเซ็คอินตามร้านอาหารใหม่ ๆ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกซักหน่อยก็จะได้พบกับตัวเลือกกิจกรรมที่ไม่ต้องเสียสตางค์มากมาย เช่น ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ เทียวพิพิธภัณฑน์ นอกจากจะประหยัดแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีให้ได้ใช้เวลาร่วมกัน ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น และบางกิจกรรมก็ทำให้เราได้ความรู้รอบตัวเพิ่มเติมอีกด้วย

สิ่งสำคัญที่สุดคือเปิดใจคุยกันเรื่องเงิน แม้ว่าจะเป็นหัวข้อสนทนาที่ดูส่วนตัว และลำบากใจที่จะพูดถึง แต่ถ้าได้ลองเริ่มคุยซักครั้งน่าจะช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น นอกจากนี้คุณอาจจะได้มุมมองเรื่องการจัดการเงินใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเองได้อีกด้วยล่ะ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าเราควรเลือกคบเฉพาะคนที่มีฐานะทางการเงินเดียวกับเรานะคะ เชื่อเหลือเกินล่ะว่ามีมิตรภาพและความจริงใจที่มีให้กันต่างหากที่สำคัญที่สุด อย่ามองความต่างให้เป็นปัญหา ขอให้ลองคิดว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ที่ดีน่าจะช่วยส่งเสริมกันและกันให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น คุณว่าจริงไหมคะ